



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Website: www.ttn.edu.vn Email: dhtn@ttn.edu.vn

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Thư chúc mừng

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, các em học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Tây Nguyên!

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu trân trọng gửi tới quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, các em học sinh, sinh viên, học viên toàn trường lời chúc mừng, lời thăm hỏi và lời cảm ơn sâu sắc.

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, các em học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường!

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm là dịp quan trọng để chúng ta tri ân, biết ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tâm cống hiến cho ngành giáo dục, cho Trường Đại học Tây Nguyên, đã và đang ngày đêm gieo những hạt giống tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước.

Năm học 2019 - 2020 đã kết thúc, năm học vừa qua, cả nước nói chung và Nhà trường nói riêng chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19. Để đảm bảo kế hoạch học tập, quý thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên, học viên đã nỗ lực rất nhiều. Thành quả của sự nỗ lực không ngừng ấy được minh chứng bằng những thành tích cụ thể. Nhà trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ; tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt, Nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Cùng với đó, Nhà trường đã xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2027 tầm nhìn đến năm 2035 để đưa Trường Đại học Tây Nguyên của chúng ta trở thành trường đại học trọng điểm trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đây là thành quả, là công sức, trí tuệ của toàn thể quý thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên, học viên toàn trường và đây cũng là tiền đề quan trọng để thầy và trò Nhà trường vững tin bước vào năm học mới. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu xin được ghi nhận và cảm ơn sâu sắc các thế hệ nhà giáo, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đã cố gắng xây dựng và phát huy truyền thống, tạo dựng thương hiệu Trường Đại học Tây Nguyên.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020. Xin kính chúc các thế hệ nhà giáo, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường mạnh khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và hạnh phúc trong cuộc sống!

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THANH TRÚC